
Til umhverfis og samgöngumálanefndar Alþingis.

Vegna Fjögurra ára samgönguáæltun fyrir árin 2015-2018.

Fyrir hönd hreppsnefndar Svalbarðshrepps vill undirritaður koma á framfæri við nefndina að 
fjárveitngar sem ætlaðar eru til hérðasvega í framkominni tillögu nálgast það að vera á pari 
við framlög til reiðvega. Ekki vil ég þó gera lítið úr mikilvægi reiðvega en hérðavegir eru 
grunnsamgöngu kerfi landsins og þurfa sitt viðhald og endurnýjun og skipta mjög marga 
miklu máli. Vil ég því hvetja nefndarmenn til að finna leið til að hækka framlög til 
hérðsvega.

Í Svalbarðshrepp hefur viðhaldi hérðasvega ekkert verið sinnt í um tvo áratugi sögum eilífs 
fjárskorts. Við erum þolinmótt fólk og höfum skilning á fjárkröggum ríkisins en við megum 
ekki láta þó það sem við köllum grunnsamgöngu kerfi okkar verða ónýtt og það er ekki 
sanngjarnt að íbúar þurfi að kosta viðhald hérðavega sjálfir til að halda þeim í lagi.
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